



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับประจำวันที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2567 หน้า 15 มูลค่าข่าว 280,088.-

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดงาน TICA Connect ครั้งที่ 9 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน



กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency : TICA) กระทรวงการต่างประเทศ จัดงาน TICA Connect ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “Empowering Community for a Sustainable Future” เมื่อวันที่ 12-13 ธันวาคม 2567 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ทิศเหนือ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา

ในงานมี นายไพศาล ทรุพานิชย์กิจ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นด้านหน้าของการพัฒนาในทุกด้าน อาทิ ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ความไม่เท่าเทียมทางสังคม การจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น

และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อชุมชนท้องถิ่นได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะการ และสิทธิในการตัดสินใจ ท้องถิ่นจะสามารถจัดการกับความท้าทายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน อีกทั้ง ยังมีปาฐกถาพิเศษจาก นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และ Ms. Michaela Friberg-Storey, UN Resident Coordinator in Thailand เกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

นางพิมพ์วิดี ไสวรัตน์พงศ์ รองอธิบดี รักษาการการแทนอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กล่าวว่า “กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ภารกิจ

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ระหว่างประเทศไทยของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศแก่สาธารณชนทั่วไป ได้รับรู้ และตระหนักถึงประโยชน์ของความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ระหว่างประเทศต่อการพัฒนาประเทศไทยและสนับสนุนให้ประเทศคู่ร่วมมือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับคู่ร่วมมือทั้งไทยและต่างประเทศ

หัวข้อ (Theme) ของงาน TICA Connect ครั้งที่ 9 คือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Empowering Community for a Sustainable Future) โดยนำเสนอผลสำเร็จของความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ระหว่างประเทศต่อการพัฒนาชุมชนของไทย การถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาชุมชนของไทยให้แก่ชาวต่างชาติได้เรียนรู้เพื่อนำไปปรับใช้ในท้องถิ่นของตน ประสบการณ์ทำงานร่วมกับชุมชนในต่างประเทศของอาสาสมัครเพื่อนไทยที่ปฏิบัติงานภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในต่างประเทศตลอดจนความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ภาคประชาชนในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

นอกจากนี้ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ยังได้จัดการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์บนเวทีในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ ประสบการณ์จากความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศต่อการพัฒนาชุมชนของไทย การถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาชุมชนของไทยให้แก่ชาวต่างชาติได้เรียนรู้เพื่อนำไปปรับใช้ในท้องถิ่นของตน ประสบการณ์ทำงานร่วมกับชุมชนในต่างประเทศของอาสาสมัครเพื่อนไทยที่ปฏิบัติงานภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในต่างประเทศ ตลอดจนมุมมองของเยาวชนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนจากนักศึกษาวิชาภาษาไทยในมหาวิทยาลัยที่กัมพูชาและเวียดนาม และความเป็นส่วนหนึ่งของภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคประชาชนในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

รวมทั้งมีการจัดแสดง

นิทรรศการภารกิจของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศที่ดำเนินงานในประเทศต่างๆ รวมทั้งนิทรรศการของหน่วยงานคู่ร่วมมือ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ตลอดจนหน่วยงานด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ เช่น USAID, JICA KOICA, GIZ หน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติต่างๆ รวมทั้งศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากคณะทูตานุทูตผู้แทนองค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทย ผู้แทนหน่วยงานไทย นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั้งไทยและต่างชาติ รวมถึงผู้รับทุนรัฐบาลไทยของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และสื่อมวลชนต่างๆ เข้าร่วมงาน